



ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22130

หน้า: 6(บนขวา)

Col.Inch: 31.87 Ad Value: 50,992

PRValue (x3): 152,976

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ส่อง...ตำรวจ: ห้ามอดีตนักโทษขนาดแผนไทย1ปี?



ห้ามอดีตนักโทษขนาดแผนไทย 1 ปี?

มี ความพยายามจากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองมานาน ที่จะทำให้ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงที่เคยติดคุกติดตะราง...

กลับออกมาแล้วตั้งตัวมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับไปเข้าไปอีก?

เป็นที่มาของการลงทุนฝึกสารพัดอาชีพให้นักโทษในเรือนจำมาหลายสิบปี ประสบความสำเร็จบ้าง ไม่ประสบความสำเร็จบ้าง...

อย่างน้อยเชื่อกันว่า มีผู้ต้องขังส่วนหนึ่งที่ซัดหาลาบ พยายามกลับเนื้อกลับตัว?

แต่บางกรณีดูเหมือนกฎหมายที่ออกมา ซัดเส้นปิดทางหากินของอดีตนักโทษเหล่านี้ต้องจำใจกลับไปเข้าสู่วงจรเดิมๆ กลับไปทำผิดกฎหมายอีก!

ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจาก ทักษสถานหญิงเชียงใหม่ กำลังจับมือกับทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ ต่อสู้เพื่อขอแก้ไข พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559 บางข้อ

ข้อสำคัญคือ มาตรา ๒๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ

ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม...

(๒) เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดใน ความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสรุปคือ หลังฝึกอาชีพขนาดแผนไทยในคุกมาแล้ว หลังพ้นโทษออกมาไม่น้อยกว่า 1 ปีผู้ต้องขังเหล่านี้ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จะทำงานขนาดแผนไทยเพื่อเลี้ยงชีพไม่ได้?

คำถามที่ร้องเรียนมาและโดนใจมากคือ แล้วจะให้เค้าไปทำอะไรกัน!?

ถ้าไม่มีอาชีพ ไม่มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ก็ต้องกลับไปสู่วงจรเดิมๆซึ่งเป็นที่มาของการติดคุกติดตะรางอีก ไม่ว่าจะเป็นค้าประเวณี ส่งยาเสพติด ลักขโมย ฯลฯ

ที่สำคัญ ข้อร้องเรียนนี้มาจากผู้ต้องขังเอง โดยตรงเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงกลับกรองมาแล้วว่า มันเป็นเรื่องจริง ๆ เป็นผลลัพธ์ออกมาหลังบังคับใช้กฎหมายมาแล้ว 2 ปี

ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องกฎหมายบ้านเมือง ช่วยหันมาเหลียวแลหน่อย...

อย่างน้อย...ถ้าทำให้ นักโทษหญิงไม่ต้องเดินกลับไปเข้าคุกซ้ำ 5 เปอร์เซ็นต์ก็ดียังดี?

